

## **การสอบคัดเลือกทั่วไป และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายพื้นฐานและกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ)**

ฝ่ายการสอบคัดเลือกข้าราชการได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกทั่วไป และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ)

### **การสอบคัดเลือกทั่วไป (CRE)**

การสอบ CRE ประกอบไปด้วย ข้อสอบข้อเขียน ใช้เวลา 45 นาที ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษ (UE) การใช้ภาษาจีน (UC) และการทดสอบความถนัด (AT) ในรูปแบบข้อสอบอัตนัยหลายตัวเลือก ข้อสอบ UE และ UC จะทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามลำดับ ในขณะที่ข้อสอบ AT จะประเมินความสามารถในการใช้เหตุผล ผลการสอบของผู้เข้ารับการสอบในวิชา UE และ UC จะได้รับการจัดออกเป็นระดับ 2, ระดับ 1 หรือไม่ผ่านการสอบ โดยถือระดับ 2 เป็นระดับที่สูงที่สุด ผลการสอบ AT จะได้รับการจัดออกเป็นระดับผ่านหรือไม่ผ่าน ผลคะแนนระดับ 2 และระดับ 1 ในการทดสอบภาษาทั้งสองภาษา รวมถึงผลคะแนนผ่านการสอบ AT จะไม่มีวันหมดอายุ

โดยทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งข้าราชการในระดับปริญญาหรือระดับวิชาชีพ จำเป็นต้องได้รับผลการสอบ UE และ UC ในระดับ 2 หรือระดับ 1 จากการสอบ CRE เพื่อผ่านเกณฑ์ด้านความถนัดทางภาษา ตามที่กำหนด โดยหน่วยงานคัดเลือกแต่ละหน่วย / ระดับที่ปรากฏในประกาศรับสมัครที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งบางตำแหน่ง นอกเหนือจากการได้รับผลสอบ UE และ UC ในระดับดังกล่าวแล้ว จะต้องผ่านการสอบ AT ด้วย

### **การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายความมั่นคง แห่งชาติ (BLNST)**

ผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่ง จะได้รับการประเมินความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ การทดสอบ BLNST (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ) เป็นการสอบสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ใช้ระยะเวลา 30 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบอัตนัยแบบหลายตัวเลือก 20 ข้อ ผู้สมัครที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง 10 จาก 20 คำถาม ถือว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ BLNST (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ) ในระดับผ่านเกณฑ์ การได้รับคะแนนสอบ BLNST (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ) ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ไม่มีวันหมดอายุ และสามารถยื่นสมัครตำแหน่งข้าราชการได้ทุกตำแหน่ง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CRE และการสอบ BLNST (ระดับปริญญา/ระดับวิชาชีพ) อาทิ การสมัครสอบและตารางจัดสอบ กรุณา

คลิก[ที่นี่](#)\* หรือเข้าไปยังหน้าเว็บเพจต่อไปนี้:  
[www.csb.gov.hk/eng/cre.html](http://www.csb.gov.hk/eng/cre.html)\*

\*มีเนื้อหาในภาษาอังกฤษ ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาจีนตัวย่อเท่านั้น